

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ เวลา ๑๐.๐๐ น.

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายกัลยภฤต	เชียวอิม	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายพสนันธุ์	พันธ์นัน	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกิติย์	แก้วเงิน	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายประสงค์	ปูนแย้ม	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายทวีศักดิ์	สุขศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายนิพนธ์	सानุ	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. จ.อ.บรรทม	ทองมา	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายทวีทรัพย์	ธนภูติพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายณพชร	อันจุกขุน	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายอนิรุทธิ์	ขุนติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายพรชัย	บุญบำรุง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นางสาวพจนีย์	ครุทวงศ์	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพัฒพงษ์	ใจเย็น	สมาชิกสภาเทศบาล
---------------	--------	-----------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกรียงไกร	ใจเย็น	นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้
๒. นายปณิตทัต	ต้นบุญเสริม	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายอนุศักดิ์	บัวลังกา	รองนายกเทศมนตรี
๔. นางสาวพิรญา	ปิ่นทอง	รองปลัดเทศบาล
๕. นางสาวสุนิสา	แสงงาม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายชูเกียรติ	วงศ์สารคาม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางธนันท์พัชร	เลิศประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นางสาวคณิงหา	เอี้ยวตระกูล	หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา
๙. นางสาวกนกกร	อภิวัฒน์ปัญญา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๐. นางสาวนันทิยา	ใจเย็น	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๑. นายพิสิษฐ์	หิรัญรุจิรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้าประชุมและเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ สวัสดิ์ศรีรับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ ตามที่ได้แจ้งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ขอเชิญครับ

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งตรงหน้าที่ ๗ บรรทัดตรงสุดท้าย จากเวลา ๑๒.๐๐ น. แก้ไขเป็น เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอขอบคุณค่ะ

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม สมาชิกยกมือรับรอง ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระ ๒ การแปรญัตติ และวาระ ๓ ลงมติให้ความเห็นชอบ)

นายกัลยกฤต เขียวอ้อม ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ

นายกฤษฎกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระ ๑) ไปแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ รับหลักการในวาระ ๑ แล้ว นั้น เพื่อให้การเสนอ

ร่างเทศบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒
เสนอขอแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกัลยกฤต เขียวอิม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๕๐
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น

นายกัลยกฤต เขียวอิม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ คุณกิติย์ แก้วเงิน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผล

นายกิติย์ แก้วเงิน
ประธานฯ แปรญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอรายงานให้สภาเทศบาลทราบ
ดังนี้

ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๑ แล้ว และได้มีมติ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ พร้อมทั้งกำหนด
วันประชุมพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ นั้น ตลอดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมาเสนอขอ
แปรญัตติฯ แต่อย่างใด

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายกิติย์ แก้วเงิน ประธานกรรมการ
๒. นายนิพนธ์ สานุ กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ สุขศรี กรรมการและเลขานุการ

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว มีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่เสนอมา โดยให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ จึง
รายงานประธานสภาเทศบาลเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

นายกัลยกฤต เขียวอิม ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ต่อไปเป็นการพิจารณาใน
วาระที่ ๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ ครับ

นางสาวพจนีย์ ครูทวงศ์ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๕๒
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๖ ข้อ ๗๖ ที่กำหนดไว้ว่า ก่อนการ
ลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบคว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม

นายกัลยกฤต เขียวอิม ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายกัลยกฤต เขียวอิม ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว เทศบาลฯ จะได้เสนอขออนุมัติต่อ
นายอำเภอท่ามะกา เพื่อประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

นายกัลยภักดิ์ เขียวอ้อม
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาล
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางธันนพัชร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน จากเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ฝากไว้ครั้งที่แล้ว คือ เรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้า
ของสำนักงานเทศบาล กรณีของการบำรุงรักษา ในขณะนี้ทางสำนักปลัดเทศบาลได้
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกาแล้ว ในวันที่เวลา ๑๓.๓๐ น.
ทีมบำรุงรักษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประมาณ
การค่าใช้จ่าย ลำดับต่อไปเป็นเรื่องการจัดทำรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ เพื่อมอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้กล่าวถึงในการประชุมครั้งที่แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจ้างเหมาถ่ายเอกสารโดยจะแล้วเสร็จในวันอังคาร และจะ
มอบให้ท่านสมาชิกทุกท่านพร้อมกับเอกสารเซ็นรับในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ท่านสมาชิกได้ให้ติดตาม และอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
ส่วนที่ชำรุดทางสำนักปลัดเทศบาลกำลังดำเนินการแจ้งซ่อมแซมเช่นเดียวกัน จะให้
ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลมีเพียง
เท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาล
อันดับต่อไปขอเชิญ กองการศึกษา

นางสาวพีรญา ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงในส่วนของกองการศึกษา ในเรื่องกำหนดการของการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการเตรียมความพร้อม
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านไว้แล้ว ส่วนในการ
จัดเตรียมสนามเพื่อจัดการแข่งขันจะเริ่มจัดเตรียมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ค่ะ
ได้ประสานกับทางผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ เรื่องของการดำเนินการตัด
หญ้า มีวงดุริยางค์ และการแสดง ผู้เข้าร่วมโครงการจะพร้อมกัน เวลา ๐๘.๐๐ น.
มีการตั้งขบวนภายใน สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ เดินขบวนจากสนามกีฬา
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ไปทางซอยชุมชนพัฒนา ๕ รุ่งเรือง ออกทางซอยข้างโรงเรียน
อาทิตย์รามมา ทะลุถนน หมู่ที่ ๖ กลับเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ ตามด้วย
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ มีฟุตบอลคู่เปิดสนาม ได้แก่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าไม้ พบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าไม้ และต่อด้วย
แชร์บอล ระหว่าง คุณครูโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ร่วมกับโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
พบกับ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าไม้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเปตอง ตามโปรแกรมการแข่งขันที่ได้แจกให้ท่านไว้
แล้ว ในส่วนของกองการศึกษามีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวพจนีย์.../

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์ อธิบดีต่อไปขอเชิญ กองช่าง
เลขานุการสภาเทศบาล

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ผอ.กองช่าง ทุกท่าน ในส่วนของโครงการวางท่อที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณปี ๒๕๖๕ จะมีอยู่ ๑ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกระดัด
ของตำแหน่งท่อ เดี่ยวจะลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขและดำเนินการในส่วน
ต่อไปครับ ในส่วนของการปรับปรุงพื้นผิวบริเวณหน้าโรงเรียน ผู้รับจ้างลงพื้นที่
ดำเนินการ แล้วทางกองช่างได้ประสานเชิญกรมทางหลวงเข้าร่วมตรวจสอบแนวพื้น
ถนนด้วย ในส่วนของบ่อขยะจะรีบดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนต่อไปครับ ในส่วนของ
กองช่างมีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายเกรียงไกร ใจเย็น เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงพื้นผิวบริเวณหน้าโรงเรียน ให้ช่วยรีบ
ดำเนินการให้ทัน เพื่อที่จะใช้พื้นที่นี้ในการจัดการแข่งขันเปตอง ในวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ ขอขอบคุณครับ

นางธันนพัชร์ เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทุกท่าน ในส่วนของสำนักปลัดขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของสืบเนื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
พอดีสำนักปลัดได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากท่านผู้อำนวยการกองช่างพอดีในส่วนของ
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ได้รับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ทางผู้อำนวยการกองช่าง
ได้มอบหมายให้นายช่างลงไปสำรวจพื้นที่ แต่เนื่องจากนายช่างดังกล่าวได้ลาออก
จากราชการไป ยังไงทางสำนักปลัดจะเร่งดำเนินการติดตามเรื่องนี้ให้อีกทีค่ะ
ในส่วนของท่านนิพนธ์ สานุ เรื่องของศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ เรื่องของประตู
ห้องน้ำ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเรื่องความสะอาด ยังไงจะประสาน
กับทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องนี้อีกที ในส่วนของสำนัก
ปลัดมีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์ อธิบดีต่อไปขอเชิญ กองการศึกษา
เลขานุการสภาเทศบาล

นางสาวคณิงหา เอี้ยวตระกูล เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา ทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษาไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วค่ะ
รก.ผอ.กองการศึกษา แต่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของหนังสือที่ทางเราได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมใน
งานโครงการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ครั้งนี้ จำนวน ๓๐ ท่าน
ในส่วนของการศึกษามีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกัลยกฤต เขียวอิม
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้หรือไม่
ขอเชิญครับ

นายกิติย์ แก้วเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์ แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าไม้ จะขอฝากเรื่องบ่อขยะอีกซักครั้งมีแผนการดำเนินการอย่างไรบวกรวณแจ้ง
ผมให้ทราบอีกครั้งครับ ช่วยปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าของบ่อขยะ รบกวทาง
กองสาธารณสุขฯ ประสานงานกับผมหน่อยครับ ในเรื่องของที่จอดรถทาง
คณะผู้บริหารได้ดำเนินการกำหนดจุดแล้วหรือยังครับ

นายเกรียงไกร ใจเย็น
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ยังไม่ได้กำหนดจุดครับ ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะ เห็นสมควรตรง
จุดไหนลองเสนอมาครับ

นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าไม้ ขอแจ้งรายละเอียดในสูจิบัตร ของการแข่งขันกีฬาหน่อยครับ เวลาการ
แข่งขันฟุตบอล ๑๐ นาที มันทน้อยไปครับ เปลี่ยนเป็น ๒๕ นาที ครับ

นายเกรียงไกร ใจเย็น
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ในส่วนคู่แข่งเปิดสนามของคณะผู้บริหารเอาแค่ ๑๕ นาทีพอครับ ส่วนการแข่งขัน
ฟุตบอลตามโปรแกรมก็ใช้เวลา ๒๕ นาที ตามปกติครับ

นายกิติย์ แก้วเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์ แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลท่าไม้ ขอเสริมเรื่องโรงจอดรถให้ทางสมาชิกพิจารณาด้วยครับ อยากจะให้ทำตรง
เขตติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแนวฟุตบอลตลอดแนว ขอขอบคุณครับ

นายกัลยกฤต เขียวอิม
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้
หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายกัลยกฤต เขียวอิม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ผมขอปิดการประชุมและ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

- (ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)
- (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)
- (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางธนนพัชร์ เลิศประเสริฐ)
- (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิสิษฐ์ หิรัญรุจิรัตน์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ทุกประการ

- (ลงชื่อ) ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายณพชร อัจฉกคุณ)
- (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์)
- (ลงชื่อ) เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอนิรุทธิ์ ชุนติ)
- (ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
(นายกัลยกฤต เขียวอิม)

(ลงชื่อ) พจนีย์ ครูทวงศ์ (นางสาวพจนีย์ ครูทวงศ์)	เลขานุการสภาฯ
(ลงชื่อ) พิรญา ปิ่นทอง (นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) พิสิษฐ์ หิรัญรุจิรัตน์ (นายพิสิษฐ์ หิรัญรุจิรัตน์)	ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) ณพชร อ้นจุกฉุน (นายณพชร อ้นจุกฉุน)	ประธานตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) ทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ (นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์)	กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) อนิรุทธิ์ ชุนติ (นายอนิรุทธิ์ ชุนติ)	เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) กัลยกฤต เขียวอิม (นายกัลยกฤต เขียวอิม)	ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้